

Quyết tâm hoàn thành tuyến đường Ngô Quyền trong tháng 10/2023

Sau thời gian vướng mắc về mặt bằng, dự án xây dựng tuyến đường Ngô Quyền (thành phố Thái Bình) đang được đẩy nhanh tiến độ, quyết tâm hoàn thành trong tháng 10/2023.

Dự án xây dựng tuyến đường Ngô Quyền (đoạn còn lại đến đường Lý Thường Kiệt) có chiều dài trên 60m, điểm đầu là cổng Bệnh viện Phục hồi chức năng, điểm cuối là đường Lý Thường Kiệt. Đây là nút thắt giao thông của thành phố tồn tại kéo dài từ năm 2008.

Được khởi công trở lại từ tháng 11/2021, tuy chiều dài



Thi công hoàn thiện vỉa hè đường Ngô Quyền.

tuyến rất ngắn nhưng dự án gặp nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng liên quan đến việc thu hồi 1.755m² đất hiện trạng là đất thương mại, dịch vụ, sản xuất, kinh doanh của 3 đơn vị và đất ở của 8 hộ gia đình, cá nhân; trong đó 3 hộ mặt đường Lý Thường Kiệt và 5 hộ mặt đường Ngô Quyền hướng bờ sông 3-2. Chính quyền thành phố đã vào cuộc đồng bộ, quyết liệt, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, đối thoại trực tiếp với các hộ dân bị ảnh hưởng và áp dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách đến bù giải phóng mặt bằng. Đến tháng 8/2023, thành phố đã bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Đến nay, các hạng mục nền đường, hào kỹ thuật, hệ thống rãnh thoát nước, cấp

phối đá dăm, rải bê tông nhựa, kê mái sông 3-2 đã được hoàn thành. Đơn vị thi công đang tập trung nhân lực, phương tiện, máy móc triển khai thi công, đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè trên tuyến... Dự kiến dự án sẽ hoàn thành, đưa vào sử dụng trong tháng 10/2023.

Nút giao đường Ngô Quyền với đường Lý Thường Kiệt hoàn thành và đưa vào sử dụng sẽ góp phần giảm ùn tắc giao thông, tạo trục đối xứng thông thoáng với đường Đinh Tiên Hoàng, nâng cao mỹ quan đô thị, đáp ứng tốc độ phát triển của thành phố và hướng đến đô thị hiện đại, văn minh, sạch đẹp, thân thiện với môi trường.

THÔNG CÁO BÁO CHÍ...

(Tiếp theo trang 1)

Vào 8 giờ, Quốc hội tiến hành họp phiên trừ bị. Tại phiên họp, các đại biểu Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu; nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự kiến chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV. Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV.

9 giờ sáng cùng ngày, Quốc hội họp phiên khai mạc kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XV tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Phiên khai mạc được Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Truyền hình Quốc hội Việt Nam phát thanh, truyền hình trực tiếp.

(theo quocchoi.vn)

HƠN 1.000 HỌC SINH...

(Tiếp theo trang 1)



Thu gom rác thải, vệ sinh môi trường khu vực bên trong khuôn viên di tích quốc gia đặc biệt chùa Keo phục vụ lễ hội.

Cùng với Đoàn Thanh niên Trường THPT Phạm Quang Thắm, dịp trước, trong và sau lễ hội chùa Keo mùa thu năm nay, Huyện đoàn Vũ Thư sẽ phối hợp với các đoàn xã, đoàn trường trên địa bàn xã Vũ Tiến, Duy Nhất tiếp tục tổ chức các đợt tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn du khách tham gia các hoạt động tại lễ hội.

Trong ngày 22/10, 100% các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vũ Thư tiến hành tổng vệ sinh môi trường, giải tỏa các trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, góp phần tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, bảo đảm an ninh trật tự, phục vụ du khách tham dự lễ hội chùa Keo, đồng thời tạo ấn tượng đẹp về diện mạo nông thôn Vũ Thư với du khách thập phương.

Đại tá Tạ Văn Trang, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh cho biết: Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị luôn quan tâm, chú trọng tới công tác giáo dục, tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ cho cán bộ, chiến sĩ. Các băng rôn, khẩu hiệu như: "An toàn giao thông là hạnh phúc của mọi người", "Nhanh một giây chậm cả đời", "Đi đúng đường - dừng đúng vạch"... được treo, dựng ở những vị trí phù hợp trong đơn vị để hàng ngày mọi người đi qua để quan sát và thực hiện. Ngoài ra, công tác giáo dục, tuyên truyền về ATGT còn được thực hiện thông qua các buổi sinh hoạt, học tập của các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy. Các nội dung tập trung tuyên truyền bao gồm: quy tắc khi tham gia giao thông; đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông bằng xe mô tô, xe gắn máy, xe máy điện; bảo đảm tốc độ khi tham gia giao thông; tác hại của việc lạm dụng rượu, bia khi tham gia giao thông; hậu quả do tai nạn giao thông để lại.

Tại huyện Tiên Hải, khi bước vào trụ sở Ban CHQS huyện đã thấy có biển báo, vạch chỉ đường được kẻ rõ nét, cán bộ, chiến sĩ để xe đúng nơi quy định. Nếu khách đến làm việc, cán bộ trực ban sẽ hướng dẫn khách để xe đúng nơi quy định, nhắc nhở người đi xe máy đội mũ bảo hiểm khi ra, vào cơ quan. Thượng tá Trần Duy Bình, Chính trị viên Ban CHQS huyện Tiên Hải chia sẻ: Hàng tháng, đơn vị đều tiến hành vệ sinh môi trường, kê vệ, lau biển báo bảo đảm mọi người đều dễ quan sát khi ra, vào. Cán bộ, chiến sĩ cũng thường xuyên được tuyên truyền, vận động người thân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi tham gia giao

Bảo đảm an toàn giao thông trong lực lượng vũ trang tỉnh

Thời gian qua, Bộ CHQS tỉnh tăng cường tuyên truyền cán bộ, chiến sĩ thực hiện nhiều biện pháp bảo đảm an toàn giao thông (ATGT), góp phần xây dựng văn hóa giao thông trong đơn vị.



Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hưng Hà kiểm tra việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn giao thông của chiến sĩ trước khi ra khỏi đơn vị.

thông; đơn vị sẽ có hình thức xử lý phù hợp đối với những trường hợp vi phạm. Chính vì thế, nhiều năm qua việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm ATGT ở Ban CHQS huyện Tiên Hải luôn đạt kết quả tốt, được Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao.

Trong các đơn vị cấp huyện, Ban CHQS huyện Hưng Hà là đơn vị được Bộ Quốc phòng chọn làm mô hình điểm về ATGT để nhân rộng ra toàn quân. Thượng tá Ngô Quang

Khởi, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: Ban CHQS huyện Hưng Hà đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên về công tác bảo đảm ATGT; ra nghị quyết chuyên đề lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động sát với thực tế đơn vị gắn với cuộc vận động "Quản lý, khai thác vũ khí, trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và ATGT" và phát động phong trào thi đua "Xây dựng đơn vị

điểm về ATGT" tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ. Mỗi nhân viên lái xe được gắn trách nhiệm của cá nhân đối với việc điều khiển, bảo dưỡng phương tiện cơ giới của đơn vị. Ban CHQS huyện quan tâm đầu tư nhiều hạng mục như: nhà để xe, gương cầu, sơn vạch kẻ đường nội bộ cơ quan, hệ thống biển báo, nội vụ nhà để xe, hệ thống khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền về Luật Giao thông đường bộ, về ATGT bảo đảm đúng quy định của cấp trên.

TIẾN ĐẠT

Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, có phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu trong việc chấp hành pháp luật và có đủ các điều kiện sau đây thì có thể được bổ nhiệm làm hòa giải viên:

- + Đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án, Thư ký Tòa án, Kiểm sát viên, Kiểm tra viên Viện kiểm sát, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên; luật sư, chuyên gia, nhà chuyên môn khác có ít nhất 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công tác; người có hiểu biết về phong tục tập quán, có uy tín trong cộng đồng dân cư;
- + Có kinh nghiệm, kỹ năng hòa giải, đối thoại;
- + Có sức khỏe bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ được giao;
- + Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ hòa giải, đối thoại do cơ sở đào tạo của Tòa án nhân dân tối cao cấp, trừ người đã là Thẩm phán, Thẩm tra viên Tòa án ngạch Thẩm tra viên chính, Thẩm tra viên cao cấp, Thư ký Tòa án ngạch Thư ký viên chính, Thư ký viên cao cấp, Kiểm sát viên, Chấp hành viên thi hành án dân sự, Thanh tra viên.
- Người thuộc một trong các trường hợp sau đây thì không được bổ nhiệm làm hòa giải viên:
 - + Không đáp ứng điều kiện quy định nêu trên;
 - + Đang là cán bộ, công chức, viên chức; sĩ quan, hạ sĩ quan Quân đội nhân dân, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân, công nhân công an.

(còn nữa)

LÊ THUY

(Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp)

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ

Sở Tư pháp Thái Bình - Báo Thái Bình phối hợp thực hiện

HỎI ĐÁP VỀ LUẬT HÒA GIẢI, ĐỐI THOẠI TẠI TÒA ÁN

Câu 1: Nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án được quy định như thế nào?

Trả lời:

Nguyên tắc hòa giải, đối thoại tại Tòa án được quy định tại Điều 3 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, cụ thể:

- Các bên tham gia hòa giải, đối thoại (sau đây gọi là các bên) phải tự nguyện hòa giải, đối thoại.
- Tôn trọng sự tự nguyện thỏa thuận, thống nhất của các bên; không được ép buộc các bên thỏa thuận, thống nhất trái với ý chí của họ.
- Nội dung thỏa thuận hòa giải, thống nhất đối thoại không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội, không nhằm trốn tránh nghĩa vụ với Nhà nước hoặc cơ quan, tổ chức, cá nhân khác, không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
- Các thông tin liên quan đến vụ việc hòa giải, đối thoại phải được giữ bí mật theo quy định tại Điều 4 của Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án.
- Phương thức hòa giải, đối thoại được tiến hành linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế, đặc điểm của mỗi loại vụ việc.
- Hòa giải viên tiến hành hòa



Ảnh minh họa

giải, đối thoại độc lập và tuân theo pháp luật.

- Tiếng nói và chữ viết dùng trong hòa giải, đối thoại là tiếng Việt, cá nhân khác, không xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân khác.
- Bảo đảm bình đẳng giới, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em trong hòa giải, đối thoại.

Câu 2: Việc bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại tại Tòa án được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Bảo mật thông tin hòa giải, đối thoại tại Tòa án được quy định tại Điều 4 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, cụ thể:

- Hòa giải viên, các bên, cơ quan, tổ chức, cá nhân khác được mời tham gia hòa giải, đối thoại không được tiết lộ thông tin mà mình biết được trong quá trình hòa giải, đối thoại.
- Trong quá trình hòa giải, đối thoại không được ghi âm, ghi hình, ghi biên bản hòa giải, đối thoại. Việc lập biên bản chỉ được thực hiện để ghi nhận kết quả hòa giải, đối thoại theo quy định của Luật Hòa giải, đối thoại

tại Tòa án. Hòa giải viên, các bên chỉ được ghi chép để phục vụ cho việc hòa giải, đối thoại và phải bảo mật nội dung đã ghi chép.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân không được sử dụng tài liệu, lời trình bày của các bên trong quá trình hòa giải, đối thoại làm chứng cứ trong quá trình giải quyết vụ việc theo quy định của pháp luật, trừ các trường hợp sau đây:
 - + Bên đã xuất trình tài liệu, trình bày ý kiến trong quá trình hòa giải, đối thoại đồng ý việc sử dụng tài liệu, lời trình bày của mình trong quá trình hòa giải, đối thoại làm chứng cứ;
 - + Phải sử dụng làm chứng cứ theo quy định của luật.
- Cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định nêu trên thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Câu 3: Điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên được pháp luật quy định như thế nào?

Trả lời: Điều kiện bổ nhiệm hòa giải viên theo quy định tại Điều 10 Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án như sau:

- Công dân Việt Nam thường trú tại Việt Nam, trong thành với Tổ quốc và Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt